



ชื่อหนังสือ      การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน

ผู้เขียน          ศาสตราจารย์ ดร. จักรทิพย์ นาถสุภา

ผู้จัดพิมพ์      บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด

ราคา              300 บาท

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

แทบทุกประเทศต้องการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นสมัยใหม่ ซึ่งประเทศไทยก็รวมอยู่ในบริบทนั้นเช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจำนวนมากซึ่งผ่านการเล่าเรียนและฝึกฝนมาจากประเทศตะวันตก มักจะเสนอแนะให้ประเทศต่างๆ พัฒนาเศรษฐกิจโดยรับเอาความเจริญทางเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบตะวันตก แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แนวทางดังกล่าวแม้จะมีผลดีแต่ก็ส่งผลกระทบต่อทางลบมากมายเช่นเดียวกัน อาทิเช่น ช่องว่างระหว่างรายได้ของประชาชนมีแต่จะแตกต่างกันมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ชุมชนล่มสลาย การหลงใหลในลัทธิบริโภคนิยม ฯลฯ จะมีแนวทางอย่างไร? ที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจในแนวทางสมัยใหม่โดยมีชุมชนเป็นบาทฐาน!

นี่คือหนังสือที่จะเปิดโลกทรรศน์ของผู้อ่านในบริบทเช่นว่านั้น จากผู้เขียนซึ่งได้ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในฐานะนักวิชาการ ทำการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เจาะลึก และเสนอแนะทางเลือกของการเป็นประเทศสมัยใหม่แบบของไทยซึ่งมีระบบชุมชนเป็นตัวตั้ง โดยเลือกเอารองค์ประกอบที่ต้องการและเป็นจริงจากหลายระบบมาสอดคล้องประสานกันเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 บท บทที่ 1 ว่าด้วยการเป็นสมัยใหม่ โดยมีเนื้อหาสาระตามลำดับคือการตั้งปัญหาเกี่ยวกับการเป็นสมัยใหม่ของนักคิดญี่ปุ่น ความหมายของการเป็นสมัยใหม่ในบริบทของสังคมตะวันตก ทฤษฎีการทำให้เป็นสมัยใหม่แบบสังคมตะวันตก และจบลงด้วยลักษณะและปัญหาของสังคมสมัยใหม่ในทฤษฎีของ มาร์ก เวเบอร์ และนิเช่

บทที่ 2 ว่าด้วย แนวคิดชุมชน : ข้อเสนอการเป็นสมัยใหม่ต่างรูปแบบ ในบทนี้ผู้เขียนจะให้รายละเอียดเรื่องการเป็นสมัยใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดชุมชน โดยเริ่มจากการที่ผู้เขียนได้ใช้เวลาถึง 6 ปี(พ.ศ. 2521-2526)เดินทางไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเพื่อศึกษาประวัติชาวนาไทย และส่งผลให้

ผู้เขียนเปลี่ยนความคิดจากมุมมองของรัฐและทุนนิยมเป็นมุมมองของชาวบ้าน โดยได้ทำการศึกษา  
ในประเด็นดังกล่าวเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ทำให้ผู้เขียนเกิดแนวคิดที่ว่า การเป็นสมัยใหม่ของ  
ไทยน่าจะอยู่ในมิติที่ว่า ชุมชนเป็นลักษณะในอุดมคติที่ควรรักษาไว้ในสังคมสมัยใหม่โดยโยงกับ  
ลักษณะความเป็นชุมชนในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสังคม นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้  
ยกตัวอย่างแนวคิดชุมชนในฐานะข้อเสนอการเป็นสมัยใหม่ในประเทศต่างๆ คือ แนวคิดชุมชนใน  
รัสเซีย แนวคิดชุมชนในเยอรมนี แนวคิดชุมชนในลาตินอเมริกา แนวคิดชุมชนในอินเดีย และ  
แนวคิดชุมชนในจีน ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้เห็นความเหมือน ความแตกต่าง และความสำคัญของชุมชน  
ในประเทศต่างๆ ข้างต้นก่อนที่จะนำผู้อ่านเข้าสู่บริบทของการเป็นสมัยใหม่ของไทยกับแนวคิด  
ชุมชนในบทที่ 3

ในบทที่ 3 ผู้เขียนได้แบ่งแนวคิดการเป็นสมัยใหม่ของไทยออกเป็น 3 ยุคคือ แนวคิดการเป็น  
สมัยใหม่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 กับแนวคิด  
การเป็นสมัยใหม่ และ แนวคิดและปัญหาการเป็นสมัยใหม่หลังรัฐประหาร 2490 กระผมในฐานะ  
ผู้อ่านชื่นชอบงานเขียนในบทนี้ของท่านอาจารย์ ฉัตรทิพย์ เป็นพิเศษ ในความเห็นของกระผมนั้น  
ท่านอาจารย์สามารถให้รายละเอียดถึงเหตุและผลของความเป็นมาในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างยอด  
เยี่ยม รวมทั้งการถ่ายทอดเนื้อหาสาระออกมาด้วยภาษาที่สละสลวย

สำหรับท่านที่ติดตามอ่านงานของท่านอาจารย์ฉัตรทิพย์มาอย่างสม่ำเสมอ กระผมคิดว่าหนังสือเล่ม  
นี้คงอยู่ในความครอบครองของท่านแล้วและไม่ต้องมีอะไรจะแนะนำกันอีก สำหรับท่านที่ติดตาม  
งานของท่านอาจารย์มาบ้าง นี่คือน้ำดื่มที่ท่านไม่ควรพลาด และสำหรับท่านที่ไม่เคยอ่านงานของ  
ท่านอาจารย์มาก่อนเลย การที่ท่านได้เริ่มอ่านจากหนังสือเล่มนี้ของท่านอาจารย์ นับว่าได้กำไรจาก  
การอ่านอย่างยิ่ง เพราะในความเห็นของกระผม นี่คือน้ำดื่มที่นับได้ว่าเป็นการตกลึกทาง  
ความคิดของท่านอาจารย์ซึ่งสั่งสมมาจากการอ่าน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และจาก  
ประสบการณ์จริงอย่างยาวนาน ที่แทบจะหาได้ยากในสังคมนักวิชาการของไทย